

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๒๐

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร

เรียน รองนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม เอกอัครราชทูตตลอดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา  
จังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา และจังหวัดเทียบเคียง

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รองนายกรัฐมนตรี  
(นายกร ทักษะรังสี) เสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มติ  
คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการเกี่ยวกับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ  
และการเลือกพื้นที่ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เห็นชอบในหลักการของมติคณะกรรมการอำนวยการ  
จัดระบบศูนย์ราชการ (กศร.) เกี่ยวกับศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ตามที่รองนายกรัฐมนตรี  
(นายกร ทักษะรังสี) ประธานกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการเสนอ และให้ดำเนินการ  
ต่อไปได้ โดยได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการด้วย กล่าวคือ การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  
ทั้งหมดในศูนย์ราชการให้ยึดหลักการว่า เป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนที่ขาด ตามความจำเป็น  
อย่างแท้จริงของส่วนราชการ โดยให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการสำรวจและรวบรวมความต้องการ  
ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และให้กรมธนารักษ์เป็นศูนย์กลางรวบรวม และเสนอขออนุมัติ  
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดของทุกส่วนราชการ และควรเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  
ภายในเวลาประมาณ ๒ ปี สำหรับรูปแบบและลักษณะของอาคารที่จะก่อสร้างควรออกแบบอาคาร  
และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยคำนึงถึงความจำเป็น เหมาะสม ยึดหลักให้เกิดประโยชน์  
สูงสุด และใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารที่  
สามารถประหยัดพลังงานด้วย เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป นั้น จนถึงขณะนี้คณะกรรมการ  
อำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการได้พิจารณาจัดสรรพื้นที่อาคารทั้งหมดให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้แจ้ง  
ความจำนงไว้เสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือเพียงพื้นที่ว่างอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถจะใช้ก่อสร้างอาคาร  
เพิ่มเติมขึ้นอีกได้ จึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ยังไม่มีสถานที่ทำการถาวรเป็นของตนเอง หรือมีอยู่  
ไม่พอเพียง หรือยังต้องเช่าสถานที่ของเอกชนอยู่ และมีความประสงค์จะขอจัดสรรพื้นที่ในบริเวณ  
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างเป็นที่ทำการถาวรต่อไป ได้แจ้ง

/ความนาง ...

ความจำนงขอใช้พื้นที่ดังกล่าว พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ  
อำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ ฯ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)  
โดยด่วนภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อที่คณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการฯ  
จะได้ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรี  
ได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกร ทักษะรังสี) เสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

16 ก.ค. 2546

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔